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ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม

เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้วกระผม นายทนงศักดื้ ชุ่มจิตต์ ประธาน 
สภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาฯตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโคกเจริญสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันพุธ ท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลโคกเจริญ
เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประทุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-ไม่มี-
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ 
เม่ือวับท่ี ๒๙ ร้นวาคม ๒๕๖๕
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ 
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจไว้แล้วใน 
เบ ื้องต ้นว ่าถ ูกต ้องตามเจตนารมณ ์แห ่งรายละเอ ียดการประช ุม  หรือมีสิ่งใด 
ผิดพลาด ควรแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน หรือไม่อย่างไร 
สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ 
เม่ือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน ๘ ท่าน และมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑๗ หน้า ก็มี
ระเบ ียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑ .๑ รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมซนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๑.๒ รายงานการ
ถ่ายโอบภารกิจและทรัพย์สินให้แก่ อบต.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑.๓ รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๑.๔ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑.๕ รายงานการแก ้ไขแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑.๖ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ด้วยระบบ 6-|ว๒ก ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระ 
ท่ี ๓ ญัตติเรื่องที่เสนอใหม่ ระเบ ียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา ว่ามีอะไรแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 
-ไมม-

/มติที่ประชุม...



-๓-

มติที่ประขุม 
ระเบียบวาระที่ ๓

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ 

โรจนศักดี้

ประธานสภาฯ 
สมศักดื้

อุดม

ประธานสภาฯ

มีมติรับรอง จำนวน ๘ เสียง 
ญัตติเร่ืองท่ีเสนอใหม่
๓.๑ พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำบี ๒๕๖๖ และกำหนดสมัยประชุม 
สามัญ ประจำบี สมัยแรกของบีถัดไป
ซ่ึ,แจงข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๖๔ ข้อ ๒๑ การกำหนด
จำนวนสมัยประขุมสามัญ ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประขุมสมัยสามัญ
ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประขุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประขุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาฯ
ท้องถิ่น ปรึกษาในที่ประขุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ซึ่งในปีที่ผ่านๆมา
สภาฯได้กำหนดจำนวนสมัยประขุมสามัญ ประจำปีไว้ ๔ สมัย
สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ กุมภาพันธ์
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ สิงหาคม
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ ธันวาคม
สำหรับการประขุมสภาฯสมัยแรก ส่วนใหญ่กำหนดไว้ วันที่ ๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ใน 
วันนี๋ให้ที่ประขุมเสนอในลำดับแรกก่อน ว่าในปี ๒๔๖๖ จะมีสมัยประขุมสมัย 
สามัญกี่สมัยและแต่ละสมัยกำหนดไว้ในเดือนไหน และสมัยแรกของปีถัดไป วันท่ี 
เท่าไหนถึงวันที่เท่าไหร่ เดือนไหน ซึ่งเป็นแนวทางในการพิจารณาสำหรับบี ๒๔๖๖ 
ซึ่งสมัยแรกของปี ๒๔๖๖ ก็คือในวันนี้ ๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ ก็เป็นแนวทางให้ 
สภาฯได้กำหนดสมัยต่อไป
ขอให้สมาซิกฯเสนอมาว่าต้องการให้มีการประขุมกี่สมัย รูปแบบเดิม ๔ สมัย 
หรือตัดทอน ไม,เกิน ๔ สมัย ครับ
เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาซิกสภาฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประขาคมและทุก 
ท่านที่เข้าร่วมประขุม ผม นายโรจนคักดิ้ บุญไทย สมาซิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
ขอรูปแบบเดิม ๔ สมัย ครับ 
ขอผู้'รับรอง'จำนวน ๒ ท่านครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 
ผม นายสมศักดิ้ คงแก้ว รองประธานสภา อบต.โคกเจริญ ขอรับรองให้มีการ 
กำหนดจำนวนสมัยประขุม จำนวน ๔ สมัย ตามที่ นายโรจนคักดี้ บุญไทย 
เสนอครับ
เร ียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาขิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมประขุมทุกท่าน 
ผม นายอุดม บุญมา สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒ ขอรับรองให้มีการกำหนดจำนวน 
สมัยประขุม จำนวน ๔ สมัย ตามที่ นายโรจนคักดี้ บุญไทย เสนอครับ 
มีท่านอื่นจะเสนออีกมั้ยครับ ถ้าไม่มีขอมติครับ

/ทีประขุม...



ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ

วิระศักดี้

ประธานสภาฯ 
ประยูร

สุรินทร์

ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ

มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ สมัย
ลำดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯกำหนดวัน ระยะเวลา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี
และสมัยแรกของปีถัดไป
เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ช่วยผู้!.หญ่บ้าน ประขาคมและทุก 
ท่านที่เข้าร่วมประชุม ผม บายวิระศักดึ๋ ประกอบสิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑ 
ขอเสนอให้คงไว้ วันท่ี และเดือนในรูปแบบเดิม ครับ 
ขอผู้'รับรอง'จำนวน ๒ ท่านครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายประยูร เทพณรงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ ขอรับรองให้มีรูปแบบเดิม 
ตามที่ นายวิระศักดี้ ประกอบสิน เสนอครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาขิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายสุรินทร์ จิตรสมุทร สมาขิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ ขอรับรองให้มีรูปแบบเดิม 
ตามที่ นายวิระศักดื้ ประกอบสิน เสนอครับ 
ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเดิมไหมครับ 
ไม ่ม ี

ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม เพื่อเห็นขอบการกำหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕:๖๖ และสมัยแรกของปีถัดไปครับ
มีมติเห็นขอบ จำนวน ๘ เสียง
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปการกำหนดการประชุมครับ
ตามที่สมาชิกสภาฯได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ ๔ สมัย ตามรูป
แบบเดิม ก็ฃอสรุปให้สมาชิกได้รับทราบดังนี้ นะคะ
สมัยที่ ๑ ระหว่างวับที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
ซึ่งการกำหนดสมัยไว้เพื่อมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบเป็น
ข้อมูล สำหรับสมัยที่ ๒ ได้กำหนดไว้ ๑๖-๓๐ มิถุนายน๒๕๖๖ เพราะว่าส่วนใหญ่
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ทบทวนในข่วงเดือน
มิถุนายน สมัยที่ ๓ กำหนดไว้ ๑-๑๕ สิงหาคม เพราะว่ามีการเสนอข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องดำเนินต่อสภา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ตาม
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สมัยท่ี ๔ ท่ีได้กำหนดไว้ ๑๖-๓๐ ธันวาคม
เพราะว่าการรายงานผลการต ิดตามผลแผนของป ีงบประมาณให ้ดำเน ินการภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี สำหรับการกำหนดสภาสมัยแรกของปีถัดไป ก ็ก ำห น ด ไว ้
๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามที่แจ ้ง หลังจากนี้ก ็จะทำเป็นประกาศ
และทำหนังสือส่งให้กับสมาชิกทุกท่าน

/เลขานุการสภาฯ...



เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเตรียมการประขุมในลำดับถัดไป สำหรับกรณีมีเหตุ 
อื่นๆที่จำเป็นเร่งด่วนประธานสภาฯนายกหรือสมาซิก ๓ ใ น ๔ ก็สามารถยื่นต่อ 
นายอำเภอเพื่อที่จะเปิดการประขุมสมัยวิสามัญนอกเหนือจาก ๔ สมัยนี้ได้นะคะ 
แจ้งเพื่อทราบนะคะ ขอบคุณค่ะ
๓.๒ ฟ้จารณาขออบุมํตโอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ซ้ืแจงข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหมให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้แทนชี้แจงรายละเอียดประกอบการ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประขุม
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน
ผม นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต. ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- รายการ รถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้ พร้อมเบรคมีอ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน 
๔,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้พร้อมเบรคมีอ 
(โครงสร้างทำจากเหล็กซุบโครเมี่ยม) จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะดังนี้
๑. โครงสร้างทำจากเหล็กซุบโครเมี่ยม
๒. ล้อหลังยางดัน ๒๒ น้ิว เป็นลักษณะวงล้อซี่ลวด, ล้อหน้า ยางตัน ๘ น้ิว 
๓. เบาะนั่งทำจากหนังเทียมสีนํ้าเงิน ขนาดกว้าง ๑๘ น้ิว พร้อมเข็มขัดรัดเอว 
๔.เบรกข้างล้อ ๒ ข้างและเบรคมือ 
๕. ที่พักเท้าทำด้วยอลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้ 
๖.รับนํ้าหนักได้ถึง ๑๐๐ กก. นํ้าหนักรถ ๑๖ กก.
๗. รับประกันโครง X-เวลโ ๑ ปี
เพื่อใข้บริการประซาซนประจำศูนย์บริการคนพิการ อบต.โคกเจริญ 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบ 
ประมาณจึงซออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
รวม โอบเพิ่ม เป็นเงิน เป็นเงิน ๔,๕๐๐.- บาท (ลี่พับห้าร้อยบาทถ้วน)
โอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- รายการ โครงการสนับสบุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จำนวน ๔,๕๐๐ บาท

-๕-
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นายก อบต.

ที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบยบวาระท ๔
นายก อบต.

รวม โอบลด เป็นเงิน ๔,๕๐๐.- บาท (อื่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอน 
เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ1ของสภาท้องถิ่น เรียนประธานสภาฯ และสมาชิก 
สภาฯ เพื่อพิจารณาสนับสนุนในการโอนครั้งนี้เพื่อจะได้ให้ศูนย์บริการคนพิการ 
ต่อไป ขอบคุณครับ 
-ไม่มี-
มีมติอนุมัติ จำนวน ๘ เสียง 
เร่ืองอ่ืน ๆ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายไพโรจน์ ช่วยชนะนายก อบต. จากที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกเจริญได้บริหารแกไฃบีญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประซาขน ในพื้นที่ ท่ี 
ได้รับแจ้งในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ 
มีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๙๐ กว่าจุดของทั้ง ๘ หมู่บ้าน ซ่ึง 
ก็สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากช่างไฟฟ้าเราไม่มี 
อีกกรณีซึ่งก็จากที่ข้อบัญญัติของปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ ทางสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโคกเจริญ ได้อนุมัติในเรื่องของโครงการต่างๆในพื้นที่ ท้ัง ๘ โครงการ 
ณ บีจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ดำเนินการไปแล้ว นะครับ 
ห ม ู่ท ี่๑ เป็นคูระบายนํ้าได้ดำเนินการไปแล้วเสร็จหมู่ที่๒ เป็นถนนคลล.จากการ 
คำนวณปริมาณงานได้ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หมู่ท่ี ๔ ถนน คสล. สายขอนรักหมู่ที่ ๕ 
ขยายระบบประปา หมู่ท่ี ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ นะครับ ส่วนหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ 
ซึ่งผู้รับจ้างได้เข้าไป (ะ๒ลโเท3 พื้นทางและปรับผิวพื้นทางวางท่อตามรูปแบบ 
รายการปร.๔ ปร.๕ ซึ่งกำลังดำเนินการ แจ้งไปยังประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ 
และตัวแทนของแต่ละหมู่ละบ้าน เพื่อไปตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ว่า 
เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ได้เสนอไว้ต่อสภาหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีการเปลี่ยน 
แปลงรูปแบบรายการก็ฃอให้แจ้งมายังผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อที่จะแก็ใฃบีญหา 
ต่อไปในอนาคต

สืบเนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม -  เดือนเมษายน จากสภาวะโลก 
เปลี่ยนแปลง ฝนท้ิงช่วง ทำให้ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลส่งผลให้พื่น้องประซาขนใน 
พื้นที่ขาดแคลนนํ้า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ซึ่งทางผู้บริหารท้องถิ่น 
ได้มอบหมายให้ รองวิชัย พืชชน ได ้ลงพ ื้นท ี่ตรวจสอบปริมาณที่ก ักเก ็บอยู่ในแหล่ง 
กักเก็บ แต่ละหมู่บ้าน ซึ่งก็จะมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแก้ 
บีญหาภัยแล้งให้พี่น้องประซาซนต่อไป ซึ่งจะมีการประชุมตั้งคณะกรรมการในการ 
รองรับในการแก้บีญหา
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*

*

ประธานสภาฯ

เรื่องสุดท้าย สืบเนื่องมาจากสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม 
โครงการสัมมนา “บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืน” 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราขกัฏ 
อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซ็่งได้แจ้งไปยังประธานสภาฯได้เลือกสมาชิกสภาฯ ท่ี 
มีความประสงค์ กำหนดไว้ ๕ คน คือ

-๗-

๑. นายไพโรจน์ ช่วย'ซนะ ตำแหน่ง นายกอบต.
๒. นายวิชัย พิขขน รองนายก อบต.โคกเจริญ
๓. นาย:วิระศักดิ, ประกอบสิน ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑
๕. นายสุรินทร์ จิตรสมุทร ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๖
๕. นางสาวนิตยา สุดรุ) ตำแหน่ง ปลัด อบต.
จะได้ดำเนินการส่งการตอบรับของสมาคมต่อไปในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนเรื่องการบริหาร 
งานบุคคลในอนาคต ถ้าสมาชิกท่านใด หรือผู้บริหารท่านใด มีความประสงค์ที่จะนำเรื่อง 
เสนอก็สามารถฝากทั้ง ๕ คนได้นำเสนอที่ประขุมในจังหวัดอุดรธานี สืบเนื่องมาจากที่ผ ่าน 
มาทางสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกแต่ละจังหวัดเป็น 
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขึ้นเมื่อ ๒ เดือนที่แล้ว ซึ่งทาง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญในจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกไปบริหาร 
สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยด้วย ได้เข้าไปร่วมในการ ที่ทำการแห่ง 
ใหม่ คลองสาม จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมี ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระคักดี้ ฮาดดา เป็นนายกสมาคม 
อบต.แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดทำการไปแล้วนะครับ ขอแจ้งประธานสภาฯและสมาขิก 
สภาฯ เพื่อทราบนะครับ ซึ่งต่อไปหากมีปิญหาในเรื่องการบริหารงานบุคคลหรือมีปิญหาใน 
เรื่องการดำเนินโครงการ ติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายก็สามารถนำเสนอผ่านนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เพื่อที่จะแจ้งไปที่ประขุมเพราะว่ามีการประขุมทุก ๒ อาทิตย์ 
ต่อ ๑ วัน สมาคมได้จัดผู้บริหารท้องถิ่นไว้ทุกจังหวัด ๗๖ จังหวัด ซึ่งก็มีประเด็นจากสมาคม 
อบต.แห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือไปยังรัฐบาลให้ปรับแก้เรื่อง เงินเดือนสมาชิกสภาฯ 
และผู้บริหาร เป็นประเด็นทางการเมือง ซ่ึงวันท่ี ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ก็จะทำหนังสือไป 
เมื่อวานนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือหารือกับเลขาฯถึงนายก ซึ่งจะ 
ต้องแกไขในเรื่องระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งที่ผ ่านมาได้ขับเคลื่อนมาเป็นระยะ จะต้อง 
ล่าข้าจากที่กระทรวงมหาดไทยได้รับปากว่า วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะมีหลักเกณฑ์ใน 
การดำเนินการต่อไป ซ่ึงในวันท่ี ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เราได้เดินทางไปร่วมพลังในการ 
ขับเคลื่อนให้พื่น้องท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งก็ฃอฝากไว้กับสมาชิกสภาฯ ถ้ามีหลักการและ 
เหตุผลในการแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับภาวะบีจจุบันในการบริหารงานก็สามารถที่จะแจ้งมา 
ยังผมได้นะครับ ซึ่งจะได้แจ้งไปยังสมาคมในอาทิตย์หน้าต่อไป เท ่าที่ประขุมสภาของ 
สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยต่อไป ขอบคุณครับ 
มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประขุมทราบเพิ่มเติมบ้างไม่ครับ

/ดลหมาน...



ดลหมาน

นายก อบต.

ประธานสภาๆ

เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาขิกสภาฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมและทุก 
ท่านที่เข้าร่วมประชุม ผม นายดลหมาน พยายาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 
หมู่ท่ี ๖ แจ้งทางเข้า กุโบร์ (ที่ฝืงศพอิสลาม) ถนนกำลังจะทรุด รบกวนให้ทาง อบต.
ดำเนินการแก้ไขด้วยครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผม นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต. ขอชอบคุณประชาคมทั้ง ๒ หมู่บ้าน ที่ทางหมู่ที่ ๖ 
ได้แจ้งปัญหามายังผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบ ในเรื่องชองการแก้ปัญหาความเดือดร้อนชอง 
ประชาซนในพื้นที่ ทุกท่านสามารถแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจะลดปัญหาใน 
อนาคต ซึ่งก็ได้มอบหมายให้กองช่าง จากที่ นายสมศักดี้ คงแก้ว รองประธานสภา อบต. 
โคกเจริญ ได้แจ้งปัญหามาเมื่อวันก่อนหมู่ที่ ๔ เกิดกรณีหมู่ที่ ๖ เดี๋ยวให้ทางกองช่างได้ 
ดำเนินการต่อไป ขอแจ้งอีกเรื่องหนึ่ง จากที่มีคำสั่งคณะกรรมการส่วนตำบลจังหวัดพังงา ท่ี 
๑๑๙๕/ ๒๕๖๖ การแต่งตั้งอนุคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางด้านวินัยและการไล่ 
ออกจากราชการ คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ท่ี ๗๙๓๐/ ๒๕:๖๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบพนักงานที่มีข้อพิพาททางวินัย 
และให้ออกจากราชการ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๒๕ แห่งราชบัญญัติ ระเบียบ 
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบข้อ ๘๕ วรรค ๓ แห่งการประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ และมติคณะกรรมพนักงานส่วน 
จังหวัด ในที่ประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ยกเลิกคำสั่ง 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ท่ี ๗๙๓๐/ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงมีการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาในการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการขึ้น 
ใหม่ จึงมี ๑.หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นประธาน ๒.นายอำเภอเมือง 
เป็นอนุกรรมการ ๓.นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เป็น 
อนุกรรมการ ๔.นายวิโรธ ขนาบแก้ว ปลัด อบต.โคกกลอย ๕.นายจุทัด วิริยะนันท์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๖.นายประดิษฐ์ เจริญงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๗.นางสาวนฤมล แก่นอินทร์ 
เลขานุการผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ๘.เสชานุการนัก 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการปฏิบัติงาน ๙.นายขิณโชติ บุญฤทธื้ นิติกรปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการซึ่งทั้งหมดนี๋ในอำนาจหน้าที่เมื่อมีข้อร้องเรียนหรือว่าข้อตั้งคณะกรรมการ 
สอบวินัยตำบล ซึ่งก็คณะกรรมการชุดบี้ จะกลั่นกรองพิจารณาส่งไปให้ ก จังหวัด เป็น 
ข้ันตอน ไม,ว่าเรื่องใดก็ตาม ที่มีข้อพิพาทองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งทุกอำเภอ ๘ อำเภอ 
ท้ัง ๓๗ รวมถึง ๕๑ รวม อบจ.และเทศบาล ก็คณะกรรมการชุดบี้ก็จะพิจารณาในเรื่องชอง 
การตามข้อเท ็จจริง ม ีการสอบทางวินัยแล้ว และก็เสนอพิจารณาต่อให ้ ก จ ังหวัด พ ิจารณ า 
ให้มีคำสั่งออกไม,ว่าแนวทางไหน ถ้าไม,เกิดความเป็นธรรมผู้ที่ถูกพิจารณาก็สามารถร้องศาล 
ปกครองต่อไป
ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมบ้างไม1ครับ

/เลชานุการสภาฯ ...
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เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ 
โรจนคักดึ๋

ขอแจ้งเรื่องโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลโคกเจริญ ซึ่งได้เปิดโครงการ 
ไปเมื่อวาน ก็คือ โครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้คำแนะนำและติดตามดูแลสุขภาพและพินฟู 
สมรรถภาพแก่ผู้'พิการและผู้'ทุพพลภาพ ก็ได้เปิดโครงการเพื่อบรรยายให้ความรู้กับจิตอาสา 
ที่ลงพื้นที่ เมื่อวานก็ได้ลงพื้นที่ในหมู่ ท่ี ๖ ไปแล้ว จำนวน ๖ ราย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ ราย 
ในวันนี้ก็ได้ลงพ้ืนท่ีไปหมู่ที่ ๗ จำนวน ๕ ราย ซึ่งก็ให้ท่านเลขานุการฯที่อยู่ในพื้นหมู่ ๗ ได้ลง 
ไปเป็นผู้แทนของท่านนายก พอดีท่านสมาชิกก็ติดประชุมวันนี้ด้วยก็เลยไม,ได้ลงพื้นที่นะคะ 
สำหรับในส่วนที่เหลือก็แจ้งสมาชิกเพื่อทราบในวันพรุ่งนี้ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เร่ิม เวลา 
๐๙.๐๐ น.เป็นของหมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ ราย เดี่ยวจะมีเอกสารให้ท่านสมาชิกนะคะ วันศุกร์ ท่ี 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. หมู่ท่ี ๓ จำนวน ๒ ราย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ ราย 
และหมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ราย วันจันทร์ ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ก็เริ่ม ๐ ๙ .๐ ๐ น. หมู่ที่ ๒ 
จำนวน ๒ ราย ในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ ก็จะมีหมู่ที่ ๕ จำนวน 
๓ ราย ท่านสมาชิกท่านใดสะดวกก็ไปร่วมกิจกรรมได้ เมื่อวานก็ได้นำทางฝ่ายศาสนาอิสลาม 
ก็นำท่าน บิหลั่น เข้าไปดุอารให้กับผู้ป่วยติดเตียงเค้าไม่สามารถจะไปทำพิธีกรรมนอกบ้าน 
ได้ในส่วนของไทย พุทธ ก็ได้นิมนต์พระทางวัดโคกสวย ก็จะไปพบกับผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ไม่มี 
โอกาสเดินทางไปวัด ขาดหมู่ที่ ๘ เพราะไม่มีผู้ป่วยติดเตียง ก็ถือว่ายินดีที่ไม่มีหมู่ที่ ๘ แจ้ง 
สมาชิกเพื่อทราบถ้าท่านสะดวกก็ไปร่วมกิจกรรมด้วย มีทั้งตำรวจ รพสต. อบต. อสม.ร่วมลง 
พื้นที่เพื่อไปให้กำลังใจและดูแลสุขภาพ มอบของให้กับผู้ป่วย ผู้พิการติดเตียงและก็มีอีกเรื่อง 
หนึ่งแจ้งแทนท่านผู้บริหารนิดนิงนะคะ โครงการที่เราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการก่อ 
สร้างถนนสายตลิ่งชัน - สำไตรมาศที่ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ และมีการแกไขจากผู้ว่า 
ราชการจังหวัด ตอนนี้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราฃการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ 
ดำเนินเร่งจัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะได้ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จทันในระยะเวลาที่กำหนด 
ในตอนนี้ก็เกิดมีบางจุดที่ถนนชำรุด ฝากท่านสมาชิก หมู่ท่ี ๔ หมู่ท่ี ๖ หมู่ที่ ๓ ฝาก 
ประซาสัมพันธ์ไปด้วยว่าตอนนี้งบได้รับมาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้างอยู่ 
แจ้งท่านสมาชิกทุกท่านเพื่อรับทราบนะคะ 
มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมบ้างไม,ครับ 
เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประขาคมและทุกท่าน 
ที่เข้าร่วมประชุม ผม นายโรจนศักดื้ บุญไทย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ฝากถึงฝ่ายบริหาร 
ในเรื่องผู้รับเหมา เพราะตอนนี้เราได้โครงการทุกหมู่บ้านที่เข้าทำ ก็เคยเตือนว่าขอให้แจ้งกับ 
สมาชิกด้วย เวลานำเครื่องจักรมา พอเข้าไปแล้ว เอารถไปกรีดไปโดนส่ิงของ หลักโฉนด 
อะไรบ้าง ก็สร้างปีญหาเพราะถนนทุกสายก็จะมี อบต.กับผอ.กองช่าง ที่เข้าไปสำรวจกัน 
ก่อน ว่า ถนนจะทำกี่เมตร ไปถึงจุดไหน กว้างเท่าไหร่ หลักโฉนดอยู่ตรงไหน พอไปทำถึงวัน 
นั้นเหตุเก ิดเพราะแจ้งแต่ผ ู้ช ่วย ผู้ช่วยก็ไม่รู้ว่าหลักโฉนดเค้าอยู่ตรงไหน ทำให ้เจ ้าของท ี่ด ินม ี 
ปากมีเสียง ผมเองก็เลยระงับให้หยุดก่อน ให้'พรุ่งนี๋ให้ผอ.กอง1ช่างเข้า'ไป ตอกหมุดก่อน แล้ว 
ค่อยดำเนินการ พอมีปากเสียงเราสมาชิกเจ้าของที่ดินก็ไม่สบายใจกันอีกเพราะก็รู้กันอยู่ 
แล้วว่าในจุดนั่นก็เคยมีเหตุพิพาทกันมาก่อน ลงตัวกันยาก

-๙-
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โรจนคักตื้ ก็เลยขอฝากให้แจ้งให้สมาซิกได้รับทราบ เพราะถนนทุกสายช่างกับสมาซิกจะไปสำรวจกัน
ก่อนเพื่อลดปัญหา และขอฝากท่านประธานฯไปถีงผอ.กองช่างด้วยว่าตอนนี้มีนํ้าประปาหมู่ 
ท่ี ๘ ขุ่นมาก ไมใช่หน้าฝนธรรมดา ถ้าหน้าฝนก็ถือว่าธรรมชาติ เพราะแหล่งนํ้าเรามาก็ขุ่น 
อยู่แล้ว แต่ถ้าขุ่นตอนนี้ผมก็วิเคราะห์ว่าขาดการดูแล ก็ฝากท่านประธานฯถึงผอ.กองช่าง 
ด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผม นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต. ซึ่งจากที่ได้ทราบปัญหาทางหมู่ที่ ๘ ทางผู้บริหาร 
ท้องถิ่นได้กำซับให้ทางผู้เกี่ยวข้องให้ลงไปพื้นที่ กรณีที่มีการก่อสร้างซึ่งจากหนังสือ ผมก็ได้มี 
หนังสือเพื่อเป็นหลักฐานไว้ว่า การลงในพื้นที่ผู้รับจ้างก็จะแจ้งมาไปยังองค์การบริหารส่วน 
ตำบลโคกเจริญและก็แจ้งทางประซาคมและผู้เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทราบ จากกรณีท่านสมาซิก 
หมู่ท่ี ๘ นายโรจนศักดี้ บุญไทย ไม่ได้เป็นประขาคมจึงก็ไม่ทราบนะครับ ซ่ึงท้ังนี้ท้ังน้ันก็ทำ 
หนังสือผ่านจากผู้บริหารท้องถิ่นก็มีความสำคัญกับสมาชิกด้วยนะครับ แต่ว่าที่ผ่านมาก็บาง 
หมู่บ้านก็ไม่ทราบว่า ท่านประซาคม ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งใครเป็นประซาคมนะครับ กรณีเกิดข้อ 
พิพาทถนนสายหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ เชื่อมและก็ศาลปกครองได้ฎีกาจบไปแล้วนะครับ มีคำ 
ส่งของศาลฎีกาให้ผู้พิพาทและผู้ที่ทำลายที่ดินตรงนั้น กรณีเส้นทางให้ไปถม แล้วกรณีมีรถ 
กรีดก็จากพิกัดหัวท้ายของทำรูปแบบรายการ ซึ่งกองช่างได้ทำไว้ เราไม่สามารถที่จะทราบ 
ว่าหลักโฉนดเค้าอยู่อย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อไมให้เกิดความกระทบทั้งพี่น้องประซาซนที่ 
สัญจรไปมา ก็ที่ผ่านมาก็ได้อนุโลมไปมากแล้ว ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นก็ได้อนุโลมใน 
เรื่องของการสั่งให้ ตามคำสั่งของศาลฎีกาของศาลปกครอง ซ่ึงเราไม่ได้ทำ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อ 
ความอนุโลมเพื่อที่จะให้อยู่ร่วมกันได้นะครับ ก็แจ้งไปยังท่านสมาชิก ถ้าอยากทราบว่าถนน 
ตรงน้ัน คือ ศาลปกครองสูงสุด ฎีกาไปแล้วนะครับ แจ้งว่าอย่างไร ซึ่งก็ขอฝากไปยังท่าน 
สมาชิกเพื่อทำความเข้าใจ ในกรณีที่ได้แจ้งในเรื่องของระบบประปา ซึ่งทางผู้บริหารท้องถิ่น 
ไม่ได้นิ่งเฉยในการดูแล การบริหารกิจการประปานะครับ สืบเนื่องมากจากที่มีพื่น้อง 
ประขาซนแจ้งมาจุดเดียวว่านํ้าขุ่น หรือว่านํ้าตกตะกอน สืบเนื่องมาจากได้มอบหมายให้ 
ท่านรองวิชัย พืซซน ลงไปดูในพื้นที่และก็ทราบจากท่านรองและทราบจากผู้ดูแลระบบ 
ประปาว่า กรณีของหมู่ที่ ๘ สายนํ้ามีการแห้ง ต้ืน เขิน และมีสาหร่ายเยอะ และท่านรองได้ 
ทำรายงานเพื่อที่ให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและทำรูปแบบรายการ เพื่อจ้างที่จะลอก แต่ 
เม่ือมีการทำ การหยุดของระบบประปา หมู่ท่ี ๘ ซ่ึง ระบบประปาหมู่ที่ ๘ กรณีเดิม คือ 
ระบบท่อซึ่งเป็นระบบที่มีการตกตะกอน ขุ่น ตะกอนค้างอยู่ในท่อมาก ซึ่งระบบท่อและ 
ระบบประปา หมู่ท่ี ๘ อยู่ตํ่ากว่า ระบบป็อกแทงค์ฃองหมู่ที่ ๓ เราได้มีการ ๐วทท61:1:
ต่อเชื่อมกันแล้วเราก็ปิดระบบประปาทั้ง ๒ ระบบ ทั้งหมู่ ๘ ตอนบน และหมู่ ๘ ตอนล่าง 
จ่ายหมู่ท ี่ ๓ ไป และก็ทำให ้แรงด ันซึ่งม ีแรงด ันเก ิน ๓ บาร์ของหมู่ท ี่ ๓ หมู่อ ื่นซึ่งไม่เก ิน ๓ 
บาร์ ก็จะทำให้ตะกอนไปตกค้างอยู่ที่สูง ก็ทำให้นํ้าขุ่น ทำให้พี่น้องประซาซนเดือดร้อน ซ่ึงก็ 
ขอให้ทางสมาชิกช่วยประซาสัมพันธ์ด้วยว่า กรณีการดูแลไมใช่มาตัดสินว่าทางผู้ดูแล 
ไม่ดูแล ทั้งนี้ทั้งนั้นการบริหารงาน เมื่อเกิดความเดือดร้อนก็ฃอแจ้งไปยัง อบต.

/นายก อบต. ...
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นายก อบต.

ประธานสภาๆ 
ที่ประขุม 
ประธานสภาฯ

ส่วนใหญ่จะส่งใน 1๒6 ประจานใน นก6 ตำบลสะแล้ว คิดว่าผู้บริหารท้องถิ่นไม่บริหาร 
จัดการคณะผู้บริหารท้องถิ่นไมใสใจ และผู้ดูแลไมใสใจนะครับ ก็ฃอให้เอาความคิดเดิมๆ 
แบบนี้มาบริหารกันใหม่ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อก็ปัญหาในอนาคตต่อไปนะครับ ก็ฃอเรียนให้ 
ฟานประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาซิก นายโรจนคักดึ๋ บุญไทย และทางประซาคมหมู่ 
ท่ี ๘ ที่ได้นั่งร่วมประชุมฟ้งฃ้อคิดเห็นอยู่ด้วยก็ฃอฝากไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ ขอบคุณครับ 
มีสมาซิกท่านอื่น มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมบ้างไม่ครับ 
-ไม่มี-
ผมประธานสภาฯ ขอฝากเรื่องการเลือกตั้งใหญ่ ฝากสมาซิกด้วยว่า หากไปช่วยการเลือกตั้ง 
ตั้งให้ช่วยนอกเวลาราชการได้ เวลาราชการห้ามนะครับ ถ้าที่ประชุมไม่มีฃ้อสอบถาม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมก็ต้องฃอฃอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประทุมเวลา ๑๑.๑๐  น.
๒ '

ผ้บันทึกรายงานการประชม

เลขานุการสภา อบต. โคกเจริญ

^  I ^  ^*า V̂ V̂'50 ̂
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร เทพณรงค์)
สมาซิกสภา อบต. โคกเจริญ หมู่ท่ี ๕

(ธ ุฬ  1เ
 ̂ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอุดม บุญมา)
สมาซิกสภา อบต. โคกเจริญ หมู่ท่ี ๒



-๑๒-

^ น 0 ๆ ^  ๆ1เขานุการกรรมการตรวจรายงานการประขุม 
(นางพรทิพย์ ปันทอง)

สมาซิกสภา อบต. โคกเจริญ หมู่ท่ี ๗

ผู้รับรองรายงานการประขุม
(นายทนงศักดึ๋ ซุ่มจิตต์) 

ประธานสภา อบต.โคกเจริญ


